

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทรัพย์สิน

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา	แนวทางการดำเนินงาน
1	รายงานผลการใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ สอดคล้องกับจำนวน ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 100	ต.ค. 65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น - จัดทำรายงานงบประมาณคงเหลือประจำไตรมาส - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับ
2	รายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนพัสดुकงเหลือ กับบัญชีมีความถูกต้อง ตรงกัน	ร้อยละ 100	ต.ค.65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการเบิกพัสดุทุกรายการ - จัดทำรายงานพัสดुकงเหลือประจำทุกเดือน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตรวจสอบพัสดุประจำเดือน - มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
3	รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100	ต.ค.65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน - รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งบประมาณ - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับ
4	รายงานรายได้จากการ ดำเนินงานของงานบริหารพื้นที่ กองทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนการรายงาน/ ครั้ง	17 ครั้ง/ปี	ต.ค. 65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานรายได้จากการพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยประจำเดือน - รายงานรายได้จากการใช้พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยพะเยาประจำไตรมาส - รายงานรายได้จากการใช้พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับ

5	รายงานรายได้จากการดำเนินงานของงานร้านค้าสวัสดิการ กองทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนการรายงาน/ ครั้ง	ไม่น้อยกว่า 65 ครั้ง/ปี	ต.ค. 65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำสัปดาห์ - รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำเดือน - รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำไตรมาส - รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำปี - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับ
6	รายงานรายได้จากการดำเนินงานของงานโรงแรมฟ้ามุ่ยและเอื้องคำ กองทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนการรายงาน/ ครั้ง	ไม่น้อยกว่า 65 ครั้ง/ปี	ต.ค. 65-ก.ย. 66	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำสัปดาห์ - รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำเดือน - รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำไตรมาส - รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำปี - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับ



(นางกฤษฎา แปงณีนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 16 ตุลาคม 2565